

20 กันยายน 2487 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 61 ตอนที่ 59

แถลงการณ์กรมโคลนการ  
เรื่องพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ  
พุทธศักราช 2487

ด้วยนายพลตำรวจเอก อุดล อุดลเดชาจรัส อธิบดีกรม  
ตำรวจ ได้เสนอความเห็นมายังรัฐบาลว่า ในโอกาส  
แห่งพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2487 นี้  
สมควรจะได้พระราชทานอภัยโทษให้แก่ักโทษเด็ดขาดที่  
ต้องโทษอยู่ในขณะนี้ ในคดีเกี่ยวกับการกบดและจลาจล  
ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลพิเสสชั้นพิจารณาและ  
พิพากษาทั้งสามคราว คือ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลพิเสส  
พุทธศักราช 2476 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลพิเสส พุทธ  
ศักราช 2476 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2478 กับพระราช  
บัญญัติจัดตั้งศาลพิเสส พุทธศักราช 2481 และนักโทษ  
ในคดีความผิดอื่น ๆ ทั่วไป โดยลดหย่อนกันตามความแก่  
พระกิตติคุณ โดยถือเกณฑ์ดังนี้ คือ

1. นักโทษเด็ดขาดที่ต้องคำพิพากษาเกี่ยวแก่การกบด  
และจลาจล ระบุปีพุทธศักราช 2476 และ 2478 นั้น นับว่า

ตอนที่ 59 เล่ม 61 ราชกิจจานุเบกษา 20 กันยายน 2487

ได้รับโทษและอบรมมานานแล้ว สมควรมิได้รับพระราชทาน  
อภัยโทษให้ปล่อยตัวไป แต่นักโทษเด็ดขาดรุ่นปีพุทธศักราช  
2481 นั้น เวลาเพิ่งล่วงมาไม่นานนัก สมควรมิให้ลดโทษลง  
สามในสี่ของกำหนดโทษ

2. นักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมในคดีทั่วไป ลดโทษให้  
หนึ่งในสี่ของกำหนดโทษ

ผู้ที่ได้ลดโทษสามในสี่และหนึ่งในสี่นี้ ถ้าเป็นโทษจำคุก  
ตลอดชีวิต ก็ให้ลดลงเป็นจำคุกยี่สิบปี

รัฐบาลได้พิจารณาข้อเสนอของอธิบดีกรมตำรวจแล้ว  
เห็นชอบด้วย จึงได้นำความกราบเรียนผู้สำเร็จราชการแทน  
พระองค์เพื่อพิจารณา ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามข้อเสนอนี้จะทำให้การพระราช  
ทานอภัยโทษแก่นักโทษเด็ดขาดที่ต้องโทษอยู่ในเวลานี้ เป็น  
การสมควรอย่างยิ่ง เพราะเท่ากับเป็นการเฉลิมขวัญประชากร  
ของชาติ อีกทั้งยังเป็นการสดุดีพระมหากษัตริย์ในสมเด็จพระ  
พระเจ้าอยู่หัวอีกด้วยเท่ากับให้โอกาสแก่นักโทษ เหล่านี้ได้มี  
โอกาสที่จะบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี และทำตนให้เป็น

20 กันยายน 2487 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 61 ตอนที่ 59

ประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองสืบไป ฉะนั้น ผู้สำเร็จราชการ  
แทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
อภัยอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก 55 ของรัชชฉันทแห่งราช  
อาณาจักรไทย จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัย  
โทษ พุทธศักราช 2487 ในโอกาสแห่งวันเฉลิมพระชนม  
พรรษา พุทธศักราช 2487 นี้ เพื่อเป็นการสดุดีพระมหา  
กรุณาธิคุณ จึงขอแถลงให้ชาวโดยทั่วกัน

กรมโศสนาการ

วันที่ 20 กันยายน 2487